



วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานวันมหิดล เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลา วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 ที่ผ่านมาน บริเวณหน้าพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประกับคู่สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข



มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงาน “โครงการหนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ประจำ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และในโอกาสนี้ กำหนดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ 4 อบท.รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เทศบาล ต.เมืองศรีโค เทศบาล ต.ธาต อ องค์การบริหารส่วน ต.โพธิ์ใหญ่ และเทศบาล ต.คำขวาง เพื่อบูรณาการงานและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 ที่ผ่านมาน อาคารกิจกรรมนักศึกษา หลังที่ 2



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ 20 คน ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติความเสียสละของบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเนกประการ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 ที่ผ่านมาน โรงแรมยูเพลส



คณะรัฐศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 19 ปี ของการก่อตั้ง ภายใต้หัวข้อ “อุบลราชธานีในการต่างประเทศของไทย” โดยมุ่งเน้นถึงบทบาทสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีในบริบทการต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ ในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วน ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อรับมือความท้าทายของโลกในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 ณ ห้อง Pol 301 คณะรัฐศาสตร์



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ จังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ โครงการ “การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดอำนาจเจริญ” มุ่งพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนในอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาเชิงบูรณาการในด้านวิชาการ การศึกษา การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 ที่ผ่านมาน ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ



หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “บพข. พบประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักวิจัยในเครือข่ายการวิจัย” เพื่อพบปะผู้บริหารและนักวิจัยเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อพบประชาคมวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุม 1405 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 1